

Số: 19 /BC-HĐND

Bù Đăng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tổng hợp những nội dung đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện đã được UBND huyện trả lời tại các báo cáo số 210/BC-UBND ngày 30/10/2018; báo cáo số 250/BC-UBND ngày 07/12/2018; báo cáo số 251/BC-UBND ngày 07/12/2018; báo cáo số 252/BC-UBND ngày 07/12/2018 và báo cáo số 265/BC-UBND ngày 24/12/2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến mà UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, ghi nhận.

Do đó, để giúp HĐND huyện giám sát sâu hơn đối với những vấn đề đã được UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp thu, ghi nhận sau kỳ họp. Nay, Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện các nội dung tiếp thu, ghi nhận để UBND huyện báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết những nội dung đã tiếp thu, ghi nhận sau kỳ họp, cụ thể như sau:

#### **1. Tại báo cáo số 210/BC-UBND ngày 30/10/2018 về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa VI**

*1.1. Cử tri Doanh Thiêm Tuân - Thôn 3, xã Đường 10 kiến nghị: Hiện nay, một số điểm cống nằm trên trục đường liên xã từ ngã ba Đường 10 đi Đăk Nhau (đoạn từ cống chào thôn 3, xã Đường 10 tới Dốc Bông - thôn 3, xã Đường 10) có 02 điểm bị sụt lở cống rời khỏi vị trí cũ, làm thay đổi dòng chảy và khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết cấu giao thông đường bộ, đặc biệt các phương tiện tải trọng lớn đi qua thường xuyên là rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện sớm quan tâm khắc phục một số điểm cống trên để nhân dân đi lại vào mùa mưa được an toàn.*

**UBND huyện trả lời:** Trong năm 2019, UBND huyện sẽ xem xét, cân đối nguồn kinh phí để cải tạo phần bị hư hỏng 02 cống thoát nước nêu trên.

Kết quả giải quyết vấn đề này đến nay như thế nào?

*1.2. Cử tri Trần Quốc Hoàn - Thôn 9, xã Đức Liễu và cử tri Lê Văn Vinh - Thôn 1, xã Đức Liễu kiến nghị: Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng cầu nối qua sóc đồng bào thôn 9 của xã Đức Liễu với xã Nghĩa Bình; vì hiện nay, cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng.*

**UBND huyện đã trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với UBND xã Đức Liễu, UBND xã Nghĩa Bình và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát cụ thể để có phương án đề xuất UBND huyện giải quyết.

Kết quả giải quyết vấn đề này đến nay như thế nào?

*1.3. Cử tri Trần Minh Thông - Thôn 1, xã Đức Liễu kiến nghị: Đề nghị UBND huyện sớm làm việc với Nông trường Cao su Nghĩa Trung về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 14 (cũ). Vì tuyến đường này, hiện nay đã xuống cấp, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.*

**UBND huyện trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với UBND xã Đức Liễu, Nông trường Cao su Nghĩa Trung và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát cụ thể để có phương án đề xuất UBND huyện giải quyết.

Kết quả giải quyết vấn đề này đến nay như thế nào?

**2. Tại báo cáo số 250/BC-UBND ngày 07/12/2018 về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa VI**

*Cử tri Bùi Văn Thục - Thôn 3, xã Minh Hưng kiến nghị: Hiện nay, nhà ở của các hộ dân Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng đã bị xuống cấp, nhưng vẫn không được sửa chữa, làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt đời sống của các hộ dân. Qua nhiều lần kiến nghị của cử tri, UBND huyện hứa cuối năm 2018 sẽ thực hiện xong Dự án. Tuy nhiên, đến nay đã tháng 11/2018, nhưng tiến độ thực hiện Dự án vẫn quá chậm. Vậy khi kết thúc năm 2018 có thực hiện được không? Đề nghị UBND huyện cho biết cụ thể để cử tri được rõ.*

**UBND huyện đã trả lời:** UBND huyện đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân để công bố kết quả áp giá bồi thường:

+ Đối với 03 hộ có giấy CNQSD đất thuộc dự án, trong đó có 02 hộ đã đồng ý về kết quả áp giá bồi thường, hỗ trợ, riêng 01 hộ (bà Ngô Thị Diễm) vẫn chưa đồng ý về kết quả áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất.

+ Đối với 16 hộ dân mượn đất Nông trường Cao su Minh Hưng thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Tuy nhiên 16 hộ đã kiến nghị Hội đồng bồi thường xem xét lại nguồn gốc đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phải thực hiện hoàn thành xong công tác bồi thường và giao đất tái định cư cho các hộ trong quý I/2019.

Kết quả giải quyết các vấn đề này như thế nào?

**3. Tại báo cáo số 251/BC-UBND ngày 07/12/2018 về việc tiến độ thực hiện các vấn đề đã hứa, đã ghi nhận tại kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa VI**

*Đối với việc xác minh, làm rõ nguyên nhân tại sao 02 Khu dân cư (Khu dân cư Thôn 8, xã Bình Minh và Khu dân cư TTHC xã Bình Minh) trước đây các đơn vị thi công đã thi công sai lệch vị trí, dẫn đến các hộ dân sử dụng không đúng với hiện trạng để có hướng giải quyết.*

**UBND huyện trả lời:** Các dự án quy hoạch TTHC các xã nói chung cũng như quy hoạch TTHC xã Bình Minh và quy hoạch Khu dân cư thôn 8, xã Bình Minh nói riêng. Năm 2018, UBND huyện chưa thực hiện xong việc kiểm tra các khu TTHC cũng như các khu dân cư trên địa bàn huyện. Dự kiến, đầu năm 2019.

UBND huyện sẽ bố trí kinh phí để đo đạc lại các khu quy hoạch TTHC ở các xã và Khu dân cư thôn 8, xã Bình Minh và sẽ báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND huyện trong kỳ họp gần nhất.

Tiến độ giải quyết vấn đề này đến nay như thế nào?

#### **4. Tại báo cáo số 252/BC-UBND ngày 07/12/2018 trả lời các ý kiến phản ánh và kiến nghị của cử tri xã Thống Nhất**

*4.1. Cử tri Phạm Văn Bôn - Thôn trưởng Thôn 12, xã Thống Nhất kiến nghị: Tại thôn 12, xã Thống Nhất có 05 hộ gia đình (gồm: hộ bà Lưu Thị Tho, hộ bà Điều Thị Loan, hộ bà Hoàng Thị Ngoãn, hộ ông Đỗ Văn Mẫn và ông Hoàng Văn Khó) đang sử dụng đất, diện tích đất của các hộ đã được Nhà nước đo đạc giải thửa và cấp Giấy CNQSD đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất, nhưng các hộ vẫn chưa nhận được Giấy CNQSD đất ở huyện về. Vừa qua các hộ thực hiện các thủ tục để đổi lại Giấy CNQSD đất từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bình Phước thì được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời diện tích đất của các hộ đang sử dụng không đủ điều kiện để được đổi sang hình thức Nhà nước giao đất. Nay cử tri kiến nghị UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời cho các hộ dân.*

**UBND huyện trả lời:** UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện chậm nhất đến ngày 20/12/2018 phải thông báo kết quả xác minh, đối chiếu đến từng hộ dân để các hộ biết và lập thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho phần diện tích đất của gia đình mình.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào?

*4.2. Cử tri Nguyễn Văn Dương - Thôn phó Thôn 12, xã Thống Nhất kiến nghị: Dự án Đa Bông Cua hiện nay vẫn còn 03 hộ dân chưa được cấp đất tái định canh (gồm: hộ ông Nông Văn Tuấn, hộ ông Nông Đình Đông, hộ ông Triệu Tiểu Thăng) và 08 hộ dân khác chưa được cấp đất tái định cư. Nay cử tri kiến nghị UBND huyện sớm quan tâm, giải quyết đất ở và đất sản xuất cho các hộ.*

**UBND huyện trả lời:** Trong tháng 12/2018, sẽ tiến hành chi trả tiền và thi công cơ sở hạ tầng và giao đất tái định canh, tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào?

#### **5. Tại báo cáo số 265/BC-UBND ngày 24/12/2018 giải trình ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021**

*5.1. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu số 06 (xã Phước Sơn, xã Thống Nhất, xã Đăng Hà):*

*- Hiện nay Trạm y tế xã Phước Sơn hiện còn thiếu chức danh cán bộ quản lý cụ thể là Trưởng trạm. Đề nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ, Trung tâm y tế huyện xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng trạm để đảm bảo công tác lãnh đạo điều hành hoạt động của Trạm;*

**UBND huyện trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện; giao Trung tâm Y tế Bù Đăng tiến hành kiểm tra, rà soát đối với

tất cả các Trạm y tế cấp xã đề tham mưu, đề xuất UBND huyện thực hiện theo quy định.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Hiện nay, Trường Mẫu giáo Phước Sơn đang thiếu 7000m<sup>2</sup> đất ở điểm chính thì mới đạt chuẩn theo quy định. UBND huyện đã có chủ trương quy hoạch từ lâu, địa phương kiến nghị rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được đền bù đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét bố trí vốn đền bù diện tích đất trên trong năm 2019 để Trường Mẫu giáo đạt chuẩn và xây dựng phòng học đảm bảo cho các cháu được đến trường đầy đủ;

**UBND huyện trả lời:** Việc giải phóng mặt bằng Trường Mẫu giáo Phước Sơn theo quy hoạch để đạt chuẩn là cần thiết. UBND huyện ghi nhận ý kiến của đại biểu HĐND huyện; UBND huyện giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, phân khai kinh phí đền bù để thực hiện trong năm 2019.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Hiện nay, Trạm Y tế xã Đăng Hà đã xuống cấp trầm trọng; rất mong UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tạo điều kiện cho Trạm để phục vụ người dân được tốt hơn;

- Trạm Y tế xã Phước Sơn được xây dựng từ 2005 đến nay nên cơ sở vật chất xuống cấp: la phong và tôn bị mục nát, xuống cấp gây dột vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét hỗ trợ kinh phí để duy tu sửa chữa;

**UBND huyện trả lời:** UBND huyện ghi nhận ý kiến của đại biểu HĐND huyện, giao Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, khảo sát thực tế đối với tất cả các Trạm y tế cấp xã và tổng hợp trình UBND huyện xem xét, cho sửa chữa theo kế hoạch.

Kết quả giải quyết vấn đề này đến nay như thế nào?

- Chế độ tăng giờ năm học 2015 - 2016 (từ tháng 8/2015 đến 5/2016) của Trường THCS Võ Trường Toản chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết chế độ đảm bảo cho các thầy/cô giáo đứng lớp;

**UBND huyện trả lời:** Hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch đang tiến hành thẩm định và đề xuất, tham mưu cho UBND huyện giải quyết.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào ?

5.2. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu số 01 (thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết, xã Minh Hưng):

Đề nghị UBND huyện báo cáo thêm kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư TM&DV Phan Bội Châu theo phương án được phê duyệt.

**UBND huyện đã trả lời:** Dự án này Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư TM&DV Phan Bội Châu. Do đó, sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng liên quan đến Dự án Khu dân cư

TM&DV Phan Bội Châu, UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các nội dung tiếp theo đối với Dự án này.

Kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào?

Trên đây là kết quả tổng hợp những nội dung mà UBND huyện đã tiếp thu, ghi nhận tại các báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết những nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện trước ngày 02/7/2019, để Thường trực HĐND huyện báo cáo cho HĐND huyện được biết tại kỳ họp thứ Tám.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy (bc)
- TT. HĐND huyện,
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- TT. HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Bùi Ngọc Hân**

